

ĐÔNG HÀ



XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Hào chung trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, thành phố Đông Hà phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 01/5 (1972-2022).

Cách đây 50 năm, ngày 28/4/1972 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Đông Hà như một mốc son chói ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống anh dũng, kiên cường trên quê hương Quảng Trị anh hùng. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, lòng căm thù giặc sâu sắc, quân và dân Đông Hà đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, đồng loạt tiến công, nổi dậy, giải phóng quê hương. Đúng 15h00, ngày 28/4/1972, toàn bộ Đông Hà được hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày giải phóng, Đông Hà chỉ còn là một thị xã hoang tàn đổ nát, phố xá làng mạc tiêu điều, nhà cửa bị phá hủy, thiêu cháy gần hết, các cơ sở sản xuất, cửa hàng, cửa hiệu, trường học không còn gì. Ruộng đồng chẳng chịt hố bom, kềm gai, bom mìn. Cây con giống, công cụ sản xuất thiếu thốn. Thị xã không điện, không nước, không đường giao thông. Đời sống nhân dân thật sự khó khăn. Đảng bộ, nhân dân Đông Hà xây dựng lại quê hương gần như từ hai bàn tay trắng.

Với điểm xuất phát rất thấp, lại bị thiên tai liên miên và những hạn chế, ràng buộc từ cơ

chế cũ; Song với lòng tự hào dân tộc, với truyền cách mạng của quê hương, với quyết tâm cao và ý chí vươn lên, không chấp nhận đói nghèo, tụt hậu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Đông Hà đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng thị xã ngày càng đổi mới. Ý Đảng hợp lòng dân, những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng bộ Đông Hà từ những ngày đầu thị xã được giải phóng đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện thực hóa trên quê hương yêu dấu của mình. 50 năm nhìn lại mới thấy hết sự đổi thay vượt bậc của Đông Hà với những thành tựu rất đáng tự hào.

Nền kinh tế của Đông Hà liên tục phát triển. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Không chỉ là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại - dịch vụ đã vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ chỗ trắng về công nghiệp, theo dòng thời gian, ngày càng có nhiều công trình, dự án về công nghiệp được triển khai, đem lại cho quê hương một diện mạo mới, trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, theo hướng nông nghiệp sạch, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực ven đô. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị luôn được quan tâm thực hiện theo hướng đồng bộ và ngày càng hiện đại. Nhiều khu đô thị mới được hình thành với những công trình có quy mô, kiến trúc đa dạng, hiện đại, lấy dòng Hiếu Giang lịch sử làm trục trung tâm tạo nên sự phát triển hài hòa của thành phố vừa năng động nhưng rất đổi an nhiên. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Quốc

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972-28/4/2022)

phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và phấn khởi trước sự phát triển của thành phố.

Thành tựu ấy là sự kết tinh của sự kế thừa truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, năng động và sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương, là hành trang to lớn, quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng ngày, từng giờ xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh. Tự hào truyền thống vẻ vang với thành tựu 50 năm, trước thời cơ, thách thức mới, Đông Hà sẽ viết tiếp trang sử mới đầy khát vọng. Khát vọng lớn và quyết tâm bền bỉ sẽ dẫn dắt chúng ta đến những thành công mới trên bước đường tương lai.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại chặng

đường vẻ vang hào hùng của dân tộc, của quê hương Quảng Trị, của Đông Hà mến thương, đồng thời tiếp lửa cho thế hệ mai sau về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, kiên cường trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động và học tập; biến niềm tự hào đó thành sức mạnh hành động cho những đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất anh hùng. Nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển của quê hương; phấn khởi, tự hào, trân trọng những kết quả đạt được, thế hệ hôm nay và mai sau luôn bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu nặng đối với các anh hùng liệt sỹ và các thế hệ cha, anh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương.

Tương lai của một thành phố trẻ đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua. Song với niềm tin, khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.



PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ XỨNG ĐÁNG LÀ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Chiến Thắng

UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà



giờ, toàn bộ Đông Hà được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng, tạo ra cục diện mới có lợi trên chiến trường, Đông Hà cùng Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa tạo ra một vùng giải phóng rộng lớn, là địa bàn đứng chân của các lực lượng chủ lực để tiếp tục tấn công, tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, Nhân dân Đông Hà tự hào đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Có được thắng lợi vinh quang ấy, Nhân dân Đông Hà phải chịu biết bao mất mát, hy sinh: hàng ngàn người con ưu tú đã ngã xuống trên chiến trường cùng với bao tổn thất mà người dân phải gánh chịu. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Đông Hà trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho Đông Hà; 6 tập thể và 6 cá nhân được nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND, 56 bà mẹ được phong và truy tặng danh hiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn người đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý các loại. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Đông Hà chỉ còn là một vùng đất hoang tàn đổ nát, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Với điểm xuất phát rất thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, từng bước tái thiết, xây dựng quê hương.

Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà vinh dự được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh giao giữ vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Với những nỗ lực vượt bậc của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và Nhân dân Đông Hà, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của tỉnh, Đông Hà đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn đánh dấu sự phát triển toàn diện ở Đông Hà là tháng 12 năm 2005, Bộ Xây dựng ban hành

Cách đây 50 năm, ngày 28/4/1972 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân Đông Hà như một mốc son chói ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống anh dũng, kiên cường trên quê hương Quảng Trị anh hùng. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, lòng căm thù giặc sâu sắc, quân và dân Đông Hà đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, đồng loạt tiến công, nổi dậy, giải phóng quê hương. Vào 15h, ngày 28/4/1972, lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc lô cốt, vị trí cao nhất giữa trung tâm Đông Hà lúc bấy

Quyết định công nhận Đông Hà là đô thị loại III; và đặc biệt, ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị; Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và Nhân dân Đông Hà. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của thành phố. Đây cũng là động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân Đông Hà tiếp tục phấn đấu, cùng với tỉnh nhà và cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Đến nay, Đông Hà đã gặt hái được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 11,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thương mại - dịch vụ được xác định là ngành kinh tế

chủ đạo, giữ vai trò mũi nhọn và chiếm tỉ trọng 65,2%; công nghiệp - TTCN giữ vai trò là động lực và chiếm tỉ trọng 33,6% với đa dạng các ngành nghề; nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, phát huy tiềm năng, lợi thế khu vực ven đô; thu ngân sách tăng khá, dần hướng đến tự cân đối thu chi ngân sách; tổng sản phẩm bình quân đầu người cuối năm 2021 đạt gần 140 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư và nâng cấp, nhiều công trình có quy mô được đầu tư tạo diện mạo mới cho đô thị trẻ; kiến trúc, cảnh quan tạo được nhiều điểm nhấn, tốc độ đô thị hoá, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với chỉnh trang đô thị được chú trọng. Trong quá trình phát triển, thành phố luôn hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, vinh dự trong năm 2019, Đông Hà cùng 39 thành phố khác trên toàn thế giới được vào vòng chung kết cuộc thi Thành phố Xanh giai đoạn 2017 - 2018 do Quỹ quốc tế

bảo vệ thiên nhiên tổ chức.

Cùng với quyết tâm phát triển kinh tế một cách nhanh, mạnh, bền vững, thành phố Đông Hà đã chú trọng chăm lo phát triển văn hóa - xã hội một cách toàn diện. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được thường xuyên chăm lo. Quy mô chất lượng giáo dục - đào tạo phát triển nhanh, vững chắc. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được kiên cố hoá, cao tầng hoá. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở mức cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được chú trọng và ngày càng phát triển sâu rộng. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng, phong phú, thiết thực. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm. Quốc phòng - an ninh không ngừng được tăng cường, bảo đảm an ninh chính trị, trật



Thị xã Đông Hà ngày đầu lập lại tỉnh Quảng Trị

tự an toàn xã hội. Sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân đoàn kết thành thể trận lòng dân vững chắc được cổ vũ và phát huy trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nhân tố quyết định thành công công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển thành phố trong những năm qua là sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước được kết tinh trong sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ thành phố đến các phường với 48 tổ chức cơ sở đảng và trên 6.800 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới. Bộ máy chính quyền các cấp vận hành hiệu quả. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội chuyển biến tích cực. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và phấn

khởi trước sự phát triển của thành phố.

Năm thập kỷ đã đi qua là 50 mùa xuân xây dựng, đổi mới và phát triển, với nhiều mốc son đáng tự hào. Tương lai của một thành phố trẻ đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua. Với quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, thân thiện và nghĩa tình, sớm trở thành đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hà phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

Trước hết, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; thành phố quan tâm phát triển nguồn nhân lực, khơi dậy sức sáng tạo và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xem đây là yếu tố đặc biệt quan trọng và quyết định cho mọi thành công; tập trung quản lý và thực hiện có hiệu quả công tác Quy hoạch, đặc biệt lấy dòng sông Hiếu làm trục trung tâm để hiện thực hoá “*Thành phố bên sông*” nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có tính liên kết,

đồng bộ, hiện đại; có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng phát triển KT-XH, phục vụ đời sống của Nhân dân trước mắt, vừa đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững lâu dài. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại trên cơ sở phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển mới mang tính đột phá. Tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, văn minh đô thị nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và cuộc cách mạng 4.0.

Thứ hai, đẩy mạnh và đưa cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh*” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong mỗi người, mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Phát động và thực hiện có hiệu quả việc trồng và bảo vệ cây xanh, xây dựng các công trình công cộng, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống ánh sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự văn minh đô thị.

Thứ ba, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành

của chính quyền các cấp, từng bước xây dựng đô thị thông minh. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thông suốt các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, hướng trọng tâm vào tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp cán bộ và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các tổ chức đảng tại địa bàn dân cư và các doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với quản lý tốt đảng viên. Tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng các điển hình “*Dân vận khéo*” thực thết, hiệu quả và có tính lan tỏa cao; xây dựng mô hình dân vận trong chính quyền. Lãnh đạo mặt

trận và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng bám sát thực tiễn và gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại, vướng mắc mà Nhân dân quan tâm.

Trong xu thế hội nhập và phát triển, trước yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước cả tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Quảng Trị./.



THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hồ Sỹ Trung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Xây dựng Đô thị thông minh và chuyển đổi số thành phố Đông Hà nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp của thành phố; phát triển mạnh kinh tế số và xã hội số; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

ùng với nhu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị trung tâm, nhìn về tương lai với khát vọng tạo ra dấu ấn đột phá tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà hướng tới việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, hòa nhập với xu hướng chung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngoài việc tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 08/9/2020 của của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh và chuyển đổi số, bước đầu đạt những kết quả đáng kể, hạ tầng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cơ bản được triển khai xây dựng đồng bộ, hiệu quả góp phần cải cách hành chính và để chủ động áp dụng thành

tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế gắn với thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới.

1. Về xây dựng đô thị thông minh

Để từng bước xây dựng đô thị thông minh, thành phố Đông Hà thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà; đồng thời triển khai các giải pháp và tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để từng bước xây dựng đô thị thông minh. Phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai các dự án thành phần trên địa bàn thành phố theo danh mục thuộc Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh ban hành tại Quyết định



số 1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị như: việc triển khai thực hiện các gói dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an ninh, công cộng (Hệ thống camera giám sát an ninh và quản lý đô thị) và dịch vụ công hướng tới xây dựng mô hình đô thị thông minh của thành phố. Từ đó, việc xây dựng đô thị thông minh được đẩy mạnh, đạt những kết quả khá cao. Hạ tầng nền tảng chính quyền điện tử cơ

bản được xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin được thường xuyên, hiệu quả. Hạ tầng viễn thông, internet ngày càng hiện đại, đồng bộ, đã sẵn sàng cho việc xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số. Internet băng thông rộng đã được triển khai, lắp đặt tại 9 phường, triển khai thực hiện các gói dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an ninh, công cộng và dịch vụ công hướng tới xây dựng mô hình đô thị thông minh của thành phố. Trong đó, thành phố lắp 99 điểm, 113 mắt; các phường lắp đặt 251 camera giám sát. Huy động các nguồn lực đầu tư để từng bước xây dựng đô thị thông minh. Đến nay trên địa bàn thành phố có 27 điểm wifi công cộng; triển khai dự án y tế thông minh; 100% trường học của thành phố được tài trợ miễn phí đường truyền internet cáp quang. Cùng với đó, thành phố Đông Hà đã chỉ đạo thực hiện các gói dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống camera giám sát an ninh) và dịch vụ công hướng tới xây dựng mô hình đô thị thông minh của thành phố. Đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến từ thành phố đến các phường. Thành phố Đông Hà đã tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động từ ngày 24/12/2020 với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển

trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về thành phố trên mọi lĩnh vực. Trung tâm bao gồm các phân hệ quản lý quan trọng như hệ thống báo cáo thông tin kinh tế- xã hội, dữ liệu hành chính công, phần mềm quản lý giáo dục, y tế, quản lý lưu trú du lịch thông minh nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo UBND thành phố trong công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành hoạt động của thành phố. Tính đến ngày 30/3/2022, thông qua App phản ánh hiện trường, thành phố đã tiếp nhận 464 phản ánh của người dân, đã xử lý 427 phản ánh, đạt tỷ lệ 92%.

Thành phố đã bố trí nguồn lực để đầu tư 10 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính như: Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Hệ thống Camera giám sát vi phạm giao thông, an ninh trật tự; Xây dựng Ứng dụng *đô thị thông minh trực tuyến trên thiết bị thông minh*; Xây dựng hệ thống hạ tầng quản lý chiếu sáng thông minh; Xây dựng Hệ thống giám sát và cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng thông minh; Xây dựng mô hình *thị trường nông nghiệp thông minh*. Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật, an toàn thông tin và giải pháp lắng nghe công dân mạng xã hội... Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành

Đô thị thông minh thành phố Đông Hà và triển khai các dự án thành phần đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính phục vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đô thị thông minh của tỉnh Quảng Trị.

2. Về chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 13/12/2021 của Thành ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy, thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm phát triển mạnh kinh tế số và xã hội số; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kết hợp với từng bước xây dựng Đô thị thông minh. Đối mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển

mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ đạt trình độ cao, tương xứng với vị trí trung tâm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại thành phố và 60% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); phấn đấu đến năm 2030, thành phố Đông Hà đứng đầu trong Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi

số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị (DTI). Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thành phố đã ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện, nền tảng tăng tốc chuyển đổi số thành phố Đông Hà trong giai đoạn mới. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung triển khai kết nối, cập nhật vào hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung theo ngành lĩnh vực để kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh, gồm: lĩnh vực nông nghiệp; giáo dục; y tế; du lịch, kinh tế số; quản lý dữ liệu; truyền thanh thông minh; hệ thống thông tin nguồn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách

hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp

Việc triển khai thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Với những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Đông Hà đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và trở thành mô hình điểm trong triển khai hiệu quả đô thị thông minh, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Trị./.



Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

**Lê Thị Anh Đào - Ủy viên Thường vụ trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy**



Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: “*Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên...*”. Vậy, phải làm thế nào để phát huy hiệu quả vai trò, vị trí, trách nhiệm của cơ quan dân cử là điều mà Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trân trọng nhằm làm tốt hơn nữa trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo luật định, đồng thời quyết liệt cùng với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “*mục tiêu kép*”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế xã hội có nhiều kết quả quan trọng. Thành phố đã dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Đối với hoạt động cơ quan dân cử, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII đã đạt một số kết quả nhất định; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục được tăng cường, ngày càng phát huy, thể hiện được vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trong 8 kỳ họp Hội

đồng nhân dân thành phố khóa XII (*trong đó có 2 kỳ họp thường lệ*), đại biểu đã tập trung, dân chủ, biểu quyết thống nhất thông qua 141 Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp được chú trọng, cách thức thảo luận, tranh luận có nhiều đổi mới, đi đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, gọi mở để đại biểu chất vấn và đại biểu trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề. Các phiên thảo luận chất vấn được truyền thanh trực tiếp giúp bà con cử tri có thể theo dõi, giám sát qua sóng phát thanh của thành phố.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát ở cơ sở. Đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát chuyên đề, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã chú trọng đến việc đi thực tế để nắm thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo làm rõ các nội dung liên quan, đồng thời tổng

hợp những nội dung nổi cộm, còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố để đưa vào nội dung chất vấn các cơ quan, đơn vị, nhờ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, được đa số cử tri đồng tình, ủng hộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện 11 cuộc giám sát chuyên đề; tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân sách, quản lý đô thị và trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị cử tri, ... Qua các đợt giám sát đã đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để kiến nghị, đề xuất đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và có giải pháp khắc phục. Báo cáo, kết luận giám sát được gửi đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan kịp thời để nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc theo quy chế, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố luôn gần gũi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của cử tri và công dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thể hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt việc tiếp công dân tại đơn vị bầu cử, góp phần giải quyết kịp thời một số vướng mắc, kiến nghị của

công dân ngay từ cơ sở. Trách nhiệm của đại biểu còn được thể hiện thông qua việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức 04 buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Trong điều kiện không thực hiện việc tiếp xúc cử tri nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đề nghị các đại biểu chủ động phối hợp địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cử tri ở địa bàn mình ứng cử, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Ngoài ra, người dân có thể bày tỏ những tâm tư, gửi các đề xuất, kiến nghị đến đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chuyên mục “*Tiếp xúc cử tri trực tuyến*” trên Chuyên trang thông tin hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri địa phương được tăng cường; giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục được duy trì và phát huy.

Trong thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng

hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố, phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan dân cử ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố nhằm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phương. Thực hiện tốt quyền giám sát, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, vướng mắc, khó khăn được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan hữu quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Với sự nỗ lực của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XII tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Đông Hà phát triển nhanh và bền vững, từng bước trở thành thành phố thông minh theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

CUỘC VẬN ĐỘNG 'TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH' GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Nguyễn Hồng Hải

UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị toàn thành phố quan tâm triển khai thực hiện; nhiều hoạt động hướng về cơ sở, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Xác định tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện các chủ đề năm của thành phố trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị văn minh, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác của Trung ương, tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, Mặt trận thành phố đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động đến từng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và trong từng khu dân cư, đến từng hộ gia đình; đồng thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động; xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên tham gia xây dựng văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác Mặt trận cấp phường và khu dân cư về tiêu chí và quy trình xét công nhận khu dân cư tiên tiến, lập hồ sơ các khu dân cư tiên tiến đủ điều kiện để đăng ký xây

dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá... nhằm tạo ra phong trào rộng khắp ở các khu dân cư trên toàn địa bàn.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vi người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng bằng nhiều nội dung được cụ thể hóa phù hợp. Trong đó nổi bật là triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” trên địa bàn thành phố Đông Hà” bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng; có 541/716 đám tang thực hiện theo các nội dung của Đề án, đạt tỷ lệ 75,6%. Từ đó, các hủ tục lạc hậu, lễ nghi tang lễ không phù hợp được thay thế bằng những thủ tục đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, thể hiện được nghĩa tình của người còn sống, có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và trật tự an toàn xã hội, tập quán tốt đẹp được phát huy, thiết thực. Nhất là trong bối cảnh tình hình chung phải đối mặt với những khó khăn, phức tạp do dịch bệnh Covid-19 gây ra thì việc triển khai thực hiện Đề án là một trong những giải pháp phù hợp với thời đại, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đồng thời thực hiện các giải pháp xây dựng đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối

với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền luôn được Mặt trận các cấp thành phố thường xuyên quan tâm. Chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các hội quần chúng, của các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, cốt cán trong đồng bào tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hoạt động nhân đạo, từ thiện và các cuộc vận động lớn của Mặt trận; tăng cường hơn nữa xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự, phát huy vai trò của tăng ni, Phật tử trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị.

Công tác vận động các nguồn lực từ trong Nhân dân tham gia xã hội hóa xây dựng đạt trên 3,4 tỷ đồng cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước xây dựng được 78 công trình phục vụ dân sinh; đối thoại, vận động được 776/894 hộ dân chấp thuận giải phóng mặt bằng triển khai thi công 49 công trình trên toàn địa bàn và có 01 hộ gia đình hiến 90m² đất vườn để làm đường

giao thông; xã hội hóa lắp đặt 07 tuyến phố đèn led, đèn lồng, thực hiện mô hình “sáng gốc cây, đẹp đường phố” nhằm xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh... Vận động duy trì và nâng cao chất lượng các đơn vị văn hóa, các mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, tuyến phố “xanh, sạch, đẹp”, tuyến phố “văn minh”, “Ngày chủ nhật xanh”, các mô hình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, địa bàn 3 không: “Không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen”; hoạt động tự nguyện, tự quản ở khu dân cư được duy trì và phát huy hiệu quả với những mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”, “móc khóa an ninh”, “đường hoa trong khu dân cư”, “ve chai tình thương”, “ngôi nhà xanh”, “cột điện nở hoa”,... Đến nay, toàn thành phố có 22.181/22.894 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (96,8%); 62/62 khu phố đạt danh hiệu văn hóa (100%); 5/9 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị đã góp phần quan trọng xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Điển hình từ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị



văn minh”, MTTQ đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lựa chọn các tiêu chí phù hợp vận động Nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (khu phố, tổ dân phố) theo yêu cầu đô thị văn minh; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp sức từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị, phát huy hiệu quả các mô hình tự nguyện, tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, cộng đồng trách nhiệm trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ngay tại mỗi cộng đồng dân cư.

Mặt trận các cấp thành phố cũng đã phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động cùng với các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền, huy động đoàn viên, hội viên của mình tham gia các hoạt động, các cuộc vận động và đặc biệt là chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Lồng ghép các nhiệm vụ của mỗi tổ chức để thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên phát động, nhất là tham gia phối hợp thực hiện xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, cũng như cam kết nội dung thi đua cùng với MTTQVN thành phố hàng năm.

Công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên vào các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc và các đợt thiên tai, dịch bệnh. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Mặt trận các cấp thành phố đã phối hợp vận động được trên 2,5 tỷ đồng, tổ chức trao 6.177 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố trong năm 2021 đã vận động được trên 2,4 tỷ đồng, đạt 170,2% kế hoạch. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 52 nhà Đại đoàn kết, với số tiền 1.592.000.000 đồng, hỗ trợ sinh kế, chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo, khó khăn đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn và các hỗ trợ khác cho 2.656 trường hợp với tổng số tiền 942.460.000 đồng. Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến

phức tạp ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã tập trung vận động Nhân dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vận động ủng hộ nguồn lực góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng. Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung phù hợp, như: giám sát công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; Đề án “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030”... qua đó nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền để có giải pháp lãnh, chỉ đạo hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMT các cấp hướng dẫn hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động đảm bảo theo quy định. Đến nay, thành phố có 18 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 110 thành viên; tổ chức giám sát 76 cuộc đối với các công trình xây dựng trên địa bàn và đã thu hồi 12 triệu đồng; Ban Thanh tra nhân dân tổ chức hòa giải được 100/114 vụ tranh chấp trong cộng đồng dân cư (đạt 88%). Qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi công các công trình, dự án, qua đó, kịp thời có ý kiến, kiến nghị đến cơ quan liên quan khắc phục, sửa chữa.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để Nhân dân phát huy tốt vai trò dân chủ, tự quản ở cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong Nhân dân để chung sức xây dựng đô thị văn minh./.

DÂNG HOA TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

Văn phòng Thành ủy

Sáng ngày 07/4/2022, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; các đồng chí BTV Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.

Tại buổi kỷ niệm, Đoàn lãnh đạo tỉnh và đoàn lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hoa trước Tượng đài đồng chí tổng bí thư Lê Duẩn để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi, thiết thực và có ý nghĩa to lớn, không chỉ giáo dục, tưởng



Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hoa kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn - Tư liệu

nhớ đến đồng chí Lê Duẩn - một người con quê hương Quảng Trị anh hùng mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy các phong trào, hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị và hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà./.



Lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hoa kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn - Tư liệu

HỘI LHPN CÁC CẤP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ SÔI NỔI THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972-28/4/2022)

Nguyễn Thị Mỹ Vinh
Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022), các cấp Hội phụ nữ thành phố ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa được cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mang lại hiệu quả cao góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội của thành phố.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, đa dạng các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, từ nguồn vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 03 “Mái ấm tình thương” trị giá 60 triệu đồng cho 03 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Hội đã kêu gọi các Doanh nghiệp và các cơ sở Hội cùng đơn vị trực thuộc đăng ký nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho 32 cháu là trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Đông Hà có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng; tổ chức thăm và hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và đang cách ly y tế tại nhà với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Nhiều công trình, phần việc được triển khai thực hiện bằng những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa như: Tổ chức thành

công buổi giao lưu các câu lạc bộ “Thế dục dưỡng sinh” giữa các cơ sở Hội lần thứ Nhất - năm 2022, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, ra mắt 36 mô hình thực hiện văn minh đô thị (11 mô hình “Tuyến phố an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp”; 01 mô hình “Thùng rác xanh, sạch, đẹp, đường văn minh”; 20 mô hình “Ngõ hẻm An toàn - Văn minh - Không rác” và 04 mô hình “Tuyến phố an toàn - Văn minh - Không rác”), đồng thời trao 30 lá cờ tổ quốc và 315 thùng/giỏ rác gia đình với tổng số tiền gần 130 triệu đồng cho các hộ dân sống trên các tuyến đường thí điểm thực hiện văn minh đô thị. Phối hợp huy động lắp đặt 09 mắt Camera an ninh với tổng số tiền 20 triệu đồng ở Phường 3; Vận động xã hội hóa 02 tuyến điện chiếu sáng với chiều dài 250m với tổng kinh phí 35 triệu đồng; Trồng mới 01 tuyến đường hoa yêu thương với chiều dài 200m; Vận động xã hội hóa các khẩu hiệu và trụ, giá lắp đặt cờ Tổ quốc tại 02 tuyến Lê Thế Tiết - Đông Lễ và Phan Huy Chú - Phường 2; Tổ chức chương trình “Áo dài trao gửi yêu thương” trao hơn 350 chiếc áo dài cho các chị là hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Đông Lễ, Phường 1; Tiếp tục duy trì mô hình “Tủ áo quần 0 đồng” tại các điểm trên địa bàn Phường 1; Sửa chữa

vườn hoa – pano phụ nữ Phường 2; Hỗ trợ sửa chữa nhà và xây mới nhà vệ sinh cho 02 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội còn tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, làn nhựa và vật dụng phòng chống dịch Covid-19” chương trình đã đổi gần 8.000 vỏ lon và chai nhựa lấy các loại lấy nhu yếu phẩm và gần 120 cây xanh trồng tại vườn hoa phụ nữ, tuyến đường hoa và trích trao tặng 55 làn nhựa đi chợ với số tiền hơn 7 triệu đồng. Tổ chức thu gom ve chai với số tiền hơn 12.000.000đ và trao tặng 04 thẻ bảo hiểm y tế cho 04 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3.340.000đ. Trao 2 máy điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để thuận lợi trong việc học trực tuyến với số tiền 4,5 triệu đồng. Xây

dựng mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón quy mô hộ gia đình” cho 20 hộ ở phường Đông Thanh. Ra mắt 02 Câu lạc bộ thu hút tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội: 01 câu lạc bộ “Thế dục dưỡng sinh” tại Chi hội 4 - Phường 2 và 01 câu lạc bộ “Bóng chuyền hơi” tại Chi hội 1 - Phường Đông Lương với hơn 50 phụ nữ tham gia. Tổ chức chương trình “Bát cháo yêu thương” trao 650 suất cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với số tiền gần 12 triệu đồng.

Ước tổng 18 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà của các cấp Hội LHPN thành phố với số tiền gần 400 triệu đồng. Đây là chuỗi các hoạt động nổi bật của phụ nữ thành phố Đông Hà hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022)/.



HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐẨY MẠNH CÁC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC THIẾT THỰC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972-28/4/2022)

Hội Nông dân thành phố

Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, các cơ sở Hội Nông dân thành phố đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Phong trào nông dân chung tay xây dựng văn minh đô thị được các cấp hội quan tâm với nhiều công trình thiết thực. Từ một nét giao giữa đường sắt và đường bộ có lượng phương tiện giao thông khá đông, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên đã trở thành điểm tập kết rác vô chủ, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường. Hội Nông dân Phường 1 đã xây dựng công trình bồn hoa mini tại địa điểm này với tổng kinh phí hơn 7 triệu đồng. Cùng với đó, hội nông dân Phường 2 xây dựng tuyến đường hoa tại kiệt 56 Ngô Sỹ Liên, Hội Nông dân phường Đông Giang với tuyến

hoa tại đường Trần Hoàn với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội, giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững như Hội Nông dân phường Đông Lễ phối hợp với hội cựu TNXP trao 02 con bò giống, trị giá 25,5 triệu đồng. Hội Nông dân Phường 5 hỗ trợ 5 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động trên đã thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, chung tay góp sức chăm lo cho người nghèo, giúp họ khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, các cấp hội nông dân thành phố đã tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.



Lễ cắt băng khánh thành công trình bồn hoa mini của HND phường 1



Trao tặng bò giống cho hội viên ND nghèo của HND Phường Đông Lễ

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các Liên đội trên địa bàn thành phố đồng loạt xây dựng các công trình măng non chào mừng Đại hội. Trong đó tiêu biểu là công trình Nhà vệ sinh thân thiện của Liên đội TH và THCS Phường 4, Nhà phân loại rác của Liên đội TH Nguyễn Tất Thành, Sắc màu tuổi thơ của Liên đội TH Nguyễn Bá Ngọc, Vườn hoa em chăm của Liên đội THCS Nguyễn Du, Ghé đá mang thông điệp của Liên đội TH và THCS Phường 2.

Những công trình của thiếu nhi đã đẩy lên phong trào thi đua sôi nổi, thể hiện tinh thần và tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho sự kiện chính trị trọng đại của thanh niên thành phố.

**DẤU ẤN CÁC CÔNG TRÌNH
MĂNG NON CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
LẦN THỨ XI,
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Thành Đoàn Đông Hà



**SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972 – 28/4/2022)
CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ
VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 1**



Nguyễn Nữ Mai Linh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 1

*Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên phường 1 tổ chức Lễ khánh thành công trình:
“Bồn hoa ngã ba đường Trần Phú – Lê Thế Hiếu”*

Nửa thế kỷ đã đi qua, ngày 28 tháng 4 năm 1972 như một dấu ấn đã đi vào lịch sử, đã trở thành một ngày hội của Thành phố Đông Hà nói chung và của Nhân dân phường 1 nói riêng. Trải qua bao khó khăn thử thách, bao biến đổi thăng trầm của những năm tháng đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, với muôn vàn gian lao vất vả khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng bộ và Nhân dân phường 1 vẫn luôn giữ vững bản lĩnh cách mạng, vững một niềm tin vào đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vươn lên trong hoang tàn đổ nát chiến tranh để chiến thắng gian khổ, đói nghèo bằng sự cần cù, vượt khó, sáng tạo, để ngày nay phường 1 có nền kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất tinh

thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt đô thị của phường từng bước được khởi sắc, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, xứng đáng là phường trung tâm của tỉnh lỵ.

Hòa trong không khí sôi nổi, phấn khởi thi đua hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân phường 1 đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng sự kiện trọng đại này.

Ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường tập trung vào công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai các hoạt động, công trình, phần việc, các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ

lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022). Cụ thể: Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường cùng với nhân dân trên địa bàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc, các phong trào thi đua thiết thực, phong phú và ý nghĩa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà như: Mặt trận phường đã khởi công xây dựng công trình nhà Đại đoàn kết cho 01 hộ cận nghèo ở khu phố Tây Trì do UBMT thành phố hỗ trợ với số tiền 50.000.000đ và nguồn vốn vận động kêu gọi đối ứng hơn 150.000.000đ, đây là công trình mang đậm nghĩa tình sâu sắc thể hiện sự sẻ chia đối với người nghèo để giúp họ có thêm động lực



UBMT phường 1 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo thuộc khu phố Tây Trì



Hội LHPN phường 1 triển khai mô hình “Ngõ hẻm An toàn văn minh – không rác” do các chi hội đăng ký đảm nhận

vươn lên trong cuộc sống; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân phường hoàn thành nhiều công trình, phần việc hướng về địa bàn khu dân cư, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân như: Công trình “Bồn hoa Ngã ba đường Trần Phú - Lê Thế Hiếu” do Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường thực hiện và khánh thành tại địa bàn khu phố 8 vào đầu tháng 3 với tổng kinh phí xây dựng hơn 10.000.000đ được vận động xã hội hóa từ cán bộ, đoàn viên, hội viên. Hội Nông dân với công trình “Bồn hoa mini gác chần tàu cầu vượt” được xây dựng trên địa bàn khu phố 9 với tổng kinh phí 7.000.000đ. Hội LHPN phường triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Ngõ hẻm An toàn văn minh - không rác” trên địa bàn các khu phố với tổng kinh phí gần

20.000.000đ; đến nay đã thực hiện gần biển 20 ngõ hẻm do các chi hội đăng ký đảm nhận và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Các công trình, phần việc này không những là hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà mà còn góp phần vào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường góp phần vào việc giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2022. Trong thời gian đến, cả hệ thống chính trị phường tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai một số hoạt động như hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận

nghèo; tặng quà các gia đình chính sách; tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19...

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương để đạt được bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc sẽ góp phần tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực để phường 1 với vai trò, vị trí là phường trung tâm sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đông Hà./.

PHƯỜNG 2 VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ

Bài, ảnh: Hoàng Thị An

Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND Phường 2

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì, ngày 19/3/2022, UBMT Phường 2 phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Toàn - Khu phố 1 - Phường 2 đang gặp khó khăn về nhà ở. Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố; đồng chí Hoàng Thị An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Công Hiến - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMT phường cùng các đồng chí đại diện các đoàn thể phường, ban cán sự khu phố và nhân dân tham dự. Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-

28/4/2022), sáng ngày 26/3/2022, Hội Nông dân phường 2 đã phối hợp với Ban cán sự khu phố 2 và khu phố 5 tổ chức Lễ phát động ra quân trồng tuyến đường hoa. Tại buổi lễ cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên tuyến đã tham gia làm vệ sinh môi trường và trồng 40 cây hoa giấy tại tuyến đường kiệt 56 Ngô Sỹ Liên và đảo hoa đường Phan Huy Chú, sơn lại khuôn viên và dựng bảng pano tuyên truyền tạo nên không khí sôi nổi trong hội viên nông dân trên toàn phường và nâng cao ý thức của bà con nhân dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, góp phần giữ vững phường văn minh, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Công trình trị giá 10.500.000 đồng sau khi hoàn thành đã bàn giao cho khu phố 2 và khu phố 5 chăm sóc và quản lý./



PHƯỜNG 3 VỚI CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Gia

Phó Chủ tịch UBND phường 3

Trong những năm qua, Phường 3, thành phố Đông Hà đã thực hiện tốt công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và đạt được những kết quả thiết thực. Nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, phường 3 đã tạo ra bước đột phá mới trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ ưu đãi đối với người có công luôn được chú trọng, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm tăng thêm lòng tin trong Nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc thực hiện

tốt công tác xã hội hoá đã phát huy sức mạnh của toàn xã hội, cộng đồng trách nhiệm trong việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, góp phần làm xoa dịu nỗi đau, sự mất mát, khó khăn trong cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hiện nay, toàn phường có 100 gia đình liệt sỹ; 14 thương bệnh binh đặc biệt nặng; 2 người HĐKC bị nhiễm CĐHH đặc biệt nặng; 51 thương bệnh binh từ 80% trở xuống, 24 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 80% trở xuống; 12 người CCCM hưởng trợ cấp hàng tháng; 20 Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã từ trần, 03 cán bộ tiền khởi nghĩa đã từ trần và nhiều người HĐKC, người CCCM hưởng trợ cấp 1 lần. Quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng



trên 250 triệu đồng/tháng, việc chi trả trợ cấp luôn kịp thời, đúng đối tượng.

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, trong những năm qua, Phường 3 đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn, triển khai các văn bản chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cho các hội, đoàn thể, cấp ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận các khu phố trên địa bàn. Bên cạnh đó, hàng năm phường tổ chức các hội nghị đối thoại với người có công và Nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, từ đó triển khai các chế độ chính sách mới; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của Nhân dân để tìm biện pháp giải quyết và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức tham gia các đợt phát động chăm sóc người có công, gia đình chính sách theo truyền thống „Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả nhớ người trồng cây“ của dân tộc nhằm ổn định đời sống của người có công, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Đặc biệt trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công, trên cơ sở các quy định của Nhà nước, UBND phường đã chỉ đạo bộ phận Lao động TB&XH phường hướng dẫn các đối tượng chính sách lập hồ sơ để nghị giải quyết chế độ theo đúng thủ tục hành chính quy định. Từ năm 2015 đến nay phường đã hướng dẫn, tiếp nhận và thụ lý giải quyết 14 hồ sơ để nghị truy tặng danh hiệu BMVNAH; 97 hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ truy tặng liệt sỹ; 3 hồ sơ trợ cấp tuất liệt sỹ, 18 hồ sơ hỗ trợ mai táng; 32 hồ sơ theo QĐ 62.... Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn chế độ, đúng đối tượng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng. Hiện nay, trên địa bàn phường không còn tồn đọng hồ sơ

chưa được giải quyết.

Phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm, chú trọng, hàng năm huy động trong cộng đồng dân cư được trên 20 triệu đồng để thăm hỏi, động viên, trao quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách. Đặc biệt, trong những năm qua, phường thường xuyên vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà cho những đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ tết, thiên tai dịch bệnh từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường cùng với sự hỗ trợ của thành phố và tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, phường đã hỗ trợ xây dựng mới 9 ngôi nhà tình nghĩa với kinh phí hỗ trợ 490 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 32 ngôi nhà với kinh phí 640 triệu đồng, ngoài ra hàng năm phường đã phối hợp với thành phố, vận động xã hội hóa thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với số tiền hơn 250 triệu đồng/năm. Có thể khẳng định, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện việc xã hội hóa việc chăm sóc đối tượng người có công của Phường 3 đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và động viên các gia đình vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022), phường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như: hỗ trợ xây dựng mới 01 nhà tình nghĩa với kinh phí 80 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ gia đình với kinh phí 40 triệu đồng; Đoàn Thanh niên phối hợp với BCH Quân sự phường tổ chức sơn mới 01 nhà cho đối tượng chính sách với kinh phí 10 triệu đồng và 20 ngày công; Hội Cựu chiến binh phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức ra quân sửa chữa đường đi vào nhà Bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ Phường, cải tạo và chăm sóc vườn hoa tại nhà bia..., các hoạt động đó thể hiện tinh thần cao đẹp và lòng tri ân đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng./.

PHƯỜNG 4 SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972-28/4/2022)

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Tâm

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 4

Trong những ngày này, hòa trong không khí sôi nổi, phấn khởi thi đua của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), thực hiện các văn bản lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy cũng như Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Phường 4 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022) gắn với 50 năm giải phóng Quảng Trị, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, tổ

chức thực hiện nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022).

UBND phường phối hợp với UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội phường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về lịch sử xây dựng và phát triển thành phố, về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022) được Nhân dân và cả hệ thống chính trị đồng tình hưởng ứng. Chính vì thế, trong những ngày qua, nhiều công trình, phần việc đã được các tổ chức khởi công thực hiện có hiệu

quả để lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của quê hương.

Việc làm có ý nghĩa thiết thực đầu tiên là thực hiện thay đổi nội dung, trang trí, sơn kẻ lại các cụm pano trên địa bàn phường tạo diện mạo khang trang và khí thế thi đua sôi nổi hưởng ứng chào mừng sự kiện.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xóa nhà ở tạm bợ, dột nát trên địa bàn phường, giúp hộ nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), ngay từ đầu năm 2022, Ban TT UBMTTQ Việt Nam phường đã xây dựng kế



hoạch kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Kết quả đã vận động được 50 triệu đồng và đã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Tầm là hộ nghèo ở khu phố 2, Phường 4. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của UBMT-BVĐ Quý “Vì người nghèo” thành phố Đông Hà đã hỗ trợ 50 triệu đồng, UBMT phường đã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Trần Văn Hiếu là hộ nghèo ở khu phố 3, Phường 4. Được sự quan tâm của UBND thành phố Đông Hà hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, UBND phường 4 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Tùng thuộc đối tượng con Liệt sỹ ở khu phố 4, Phường 4 với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng.

UBND phối hợp với UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc; chăm sóc các phần mộ Liệt sỹ và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Mô hình “Gốc cây nở hoa” của UBMT phường cũng được nhân rộng trong toàn dân góp phần cùng thành phố xây dựng văn minh đô thị, các tuyến đường thường xuyên được chăm sóc xây dựng tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà, các hội đoàn

thể phường cũng phát động nhiều phong trào, nhiều công trình, phần việc có hiệu quả. Các hội đoàn thể phường đã phối hợp với UBND trồng 200 cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan và cải thiện môi trường trên các tuyến đường; Hội LHPN phường đã ra mắt xây dựng và nhân rộng mô hình đoạn đường “An toàn - Văn minh - Không rác” tại 04 đoạn đường của 04 Chi hội phụ nữ khu phố; trao quà giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân phường với công trình tu sửa, nâng cấp bồn hoa trước cổng Trụ sở UBND phường nhằm tạo cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường phối hợp thực hiện công trình gắn Bảng Quảng cáo, rao vặt miễn phí tại khu phố 2, phường 4; công trình trồng cây xanh tại đường Dinh Cát, khu phố 4 (40 cây lát hoa) và nhiều công trình có ý nghĩa khác như chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Đoàn Thanh niên phường 4 (15 suất); công trình “Ghế đá cho em” của Chi đoàn trường Mầm Non phường 4; công trình thanh niên của Chi đoàn Trường Tiểu học và THCS phường 4 “Hãy rửa tay đúng cách”; công trình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của các chi đoàn cơ sở Phường 4.

Bên cạnh đó, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng đã vận động Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như tham gia các môn thi

đấu trong chương trình Đại hội TDTT thành phố Đông Hà, lần thứ IX năm 2021 - 2022 như: Môn Đẩy gậy, Bi da, Việt dã và Bơi lội và tham gia các môn thi đấu Cờ tướng, Bóng bàn, đẩy gậy trong chương trình Đại hội TDTT phường, lần thứ VI năm 2022 tạo nên không khí sôi nổi chào mừng ngày giải phóng quê hương.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua những khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn để Đông Hà đạt được bước phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc, các mô hình đã phát động của UBND, UBMT, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân Phường 4 góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm đẹp cảnh quan nơi công sở và ở địa phương, xây dựng văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng phát triển, tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực để Đông Hà đáp ứng ngày càng tốt hơn vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Phấn đấu đón nhận công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đón nhận Huân chương độc lập hạng II gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022)./.

PHƯỜNG 5 SÔI NỔI, PHẤN KHỞI THI ĐUA HOÀN THÀNH NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972 - 28/4/2022)

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thùy
Văn phòng Đảng ủy Phường 5

Tháng 4 về, trong lòng mỗi người dân phường 5 nói riêng, thành phố Đông Hà nói chung đều trào dâng bao xúc cảm. Đã 50 năm kể từ ngày Đông Hà được giải phóng, 50 năm của khí thế tiến công, nổi dậy bằng tinh thần dũng cảm, trí thông minh, quân và dân Đông Hà dưới sự hỗ trợ của các đơn vị chủ lực đã đồng loạt tiến công, giải phóng hoàn toàn quê hương. Hòa trong không khí sôi nổi, phấn khởi thi đua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 5 hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 – 28/4/2022) và các ngày lễ lớn của tỉnh như: 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Phường đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương phát động đợt thi đua, gắn với việc đăng ký triển khai các công trình, phần việc thiết thực trong toàn thể cán bộ và nhân dân. Đến nay, một số công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng đã được chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phường khẩn trương thực hiện hoàn thành tiến độ.

Nhằm đẩy mạnh lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với nhiều nội dung thi đua được phát động: tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường gắn với việc triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường, đảm nhận thực hiện mô hình tuyến phố xanh, sạch, đẹp theo chủ trương của thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở 11 khu phố về lịch sử xây dựng và phát triển đô thị Đông Hà trong quá trình hình thành và phát triển, truyền thống đấu tranh cách mạng; đoàn kết xây dựng quê hương; những thành tựu đạt được

trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 50 năm sau ngày giải phóng; đồng thời xây dựng các thông tin tuyên truyền trên các mạng xã hội nhóm zalo, fage facebook. Thực hiện cổ động trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, khẩu hiệu tại địa bàn các khu phố, trên các trục đường chính của phường.

Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường (theo kế hoạch thăm 22 đối tượng chính sách của 11 khu phố). Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9. Tham gia cuộc thi “Thanh niên thanh lịch thành phố Đông Hà”. Tham gia các giải thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2022.

Song song với các hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phường đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Trong đó, UBMT phường đã phối với UBMT Thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng 01 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở khu phố 7 phường 5 với tổng kinh phí 50.000.000đ trích từ nguồn kinh phí quỹ “vì người nghèo” của Thành phố, theo kế hoạch trong tháng tiếp tục xây mới thêm 01 nhà đại đoàn kết thuộc diện hộ nghèo kịp đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà; hoàn thành sửa chữa 01 nhà đại đoàn kết ở KP6 - Phường 5 với số tiền 10.000.000đ trích từ quỹ “vì người nghèo” của phường. Triển khai lắp đặt bảng điện tử, hệ thống ánh sáng đèn led tại hội trường của 11 khu phố trên địa bàn tạo hệ thống trang trí góp phần tạo mỹ quan ở khu phố (hoàn thành trong tháng 4/2022). Hội LHPN phường đã xây dựng Mô hình “Tuyến đường

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ (28/4/1972-28/4/2022)

an toàn - Sảng, xanh, sạch, đẹp” và mô hình “Thùng rác gia đình” do chị em hội viên phụ nữ đảm nhận nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và nâng cao nhận thức cho mọi thành viên trong xã hội có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với việc xây dựng, thực hiện bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị; gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa” đến nay đã có 6/11 chi hội ra mắt mô hình với 165 thùng rác gia đình với tổng số tiền 40.000.000đ nguồn từ các chi hội phụ nữ khu phố tự vận động làm. Hội nông dân phường cũng đã triển khai hưởng ứng đóng góp làm công trình nhà vệ sinh tặng cho 01 hộ nghèo ở KP7 từ nguồn vận động của 11 chi hội khu phố. Đoàn phường xây dựng cụm pano tại tuyến đường Kiệt 178 Hàm nghi để cổ động tuyên truyền cho đoàn viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa ngày lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà cũng như các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tạo đà cho bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội,

quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân Phường 5 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội; đồng viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh lề lối làm việc, có tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp; tiếp tục phát huy tính tích cực trong phong trào thi đua của cơ quan, địa phương, hăng hái thi đua, tạo ra khí thế mới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà, 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương./.



PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Hiền

Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Lương

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đông Hà (28/4/1972- 28/4/2022) và kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Đông Lương đã triển khai các hoạt động chào mừng từ phường đến khu phố; thực hiện các công trình phần việc thiết thực, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố thiết thực lập thành tích cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Đông Hà.

Các công trình chào mừng được triển khai, thực hiện, như: Nâng cấp sửa chữa các hạng mục công trình Nhà văn hóa Trung tâm phường; khởi công xây dựng cổng vào nghĩa trang liệt sỹ phường và nâng cấp sửa chữa các hạng mục công trình của nghĩa trang; xây dựng nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du; Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục trụ sở UBND phường; đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước khu dân cư 02 tuyến và bê tông hóa 03 tuyến; tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự an toàn giao thông trên toàn bộ địa bàn phường; tổ chức các đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường, đảm nhận thực hiện mô hình tuyến phố xanh, sạch, đẹp theo chủ trương của phường; phát động mỗi cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh ở mặt tiền đường chỉnh trang làm đẹp, lắp đặt bảng điện tử, hệ thống trang trí góp phần tạo cảnh quan đô thị.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường xuyên được chăm lo. Đến nay khởi công xây dựng mới 02 nhà, sửa chữa 02 nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo và neo đơn với tổng giá trị 120 triệu đồng; đang lập hồ sơ trình UBND thành phố sửa chữa 03 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; tiến hành khảo sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ sinh kế để hỗ trợ; tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang phường.

Tham gia cuộc thi “Thanh niên thanh lịch thành phố Đông Hà”. Tổ chức các môn thi đấu và khai mạc Đại



hội TDTT lần thứ VI phường Đông Lương. Tham gia các giải thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tích cực tuyên truyền cho toàn thể đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa các ngày lễ; đồng thời có kế hoạch thực hiện tốt các công trình phần việc chào mừng. Các khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng. Tổ chức sửa chữa, thay mới nội dung tuyên truyền các cụm panô cổ động của khu phố. Treo băng rôn, khẩu hiệu vượt đường, trang trí tại nhà văn hóa. Hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, treo các băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền. Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật; thực hiện tốt phong trào tự quản về xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp.

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà, Quảng Trị là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi dấu tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường nhà. Thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc góp phần tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực để đạt được bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của thành phố Đông Hà nói chung và phường Đông Lương nói riêng./.

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC DÂN CƯ

Văn phòng UBND phường Đông Giang

Chiều ngày 24/3/2022, UBND phường Đông Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn phường Đông Giang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Thị Thủy – UVBTV Thành ủy, Phó CT HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Như Phong – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, Trần Tiến Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Đông Giang, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường, cán bộ, công chức, Ban cán sự khu phố 6 và bà con nhân dân khu phố 6.

Được sự quan tâm của thành phố,

phường Đông Giang đã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước khu dân cư phường Đông Giang. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập và 50 năm giải phóng phường Đông Giang gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà, đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì. Công trình được đầu tư xây dựng nhằm khắc phục vấn đề ngập úng cục bộ trên địa bàn Giang 2 nói riêng, địa bàn phường nói chung; đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của chính quyền địa phương và Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố văn minh./.



Không ảnh Đông Hà

Bội Nhiên

Trong thời gian gần đây, ảnh chụp trên không, ảnh chụp trên không trung-không ảnh nhanh chóng trở thành một thể loại sáng tác gây nhiều ấn tượng thị giác với người xem và công chúng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh. Ở thành phố Đông Hà, không ảnh đã và đang nhận được sự đầu tư công sức khá nghiêm túc của một số nghệ sĩ mà trong đó nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Khánh Toàn và nhà báo-họa sĩ Hồ Thanh Thọ sử dụng không ảnh để lưu giữ và giới thiệu hình ảnh về những vẻ đẹp của đất và người Đông Hà.

Những tấm ảnh chụp bằng camera bay của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Khánh Toàn mới đây đã làm nên phông sự không ảnh Đông Hà- thành phố trẻ với những ấn tượng đẹp của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị có bước phát triển nhanh về không gian, kiến trúc và hạ tầng đô thị. Qua những góc



máy trên không, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Khánh Toàn đã đưa vào không ảnh những khoảnh khắc đẹp mà mình nắm bắt được, ngưng đọng được khi nhìn từ trên cao về thành phố trẻ Đông Hà tràn đầy sức sống trên hành trình phát triển có sông Hiếu chảy trong lòng thành phố tạo nên điểm nhấn, làm trục trung tâm phát triển và đảm đương vai trò bản lề trong chuyển nói không gian kiến trúc, bố

trí dân cư giữa đôi bờ; có công viên Lê Duẩn là điểm đến yêu thích của người dân; góc phố Lê Hồng Phong và ngã tư Hùng Vương-Lý Thường Kiệt nhộn nhịp, sầm uất; công viên Fidel mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro từng đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Sử dụng camera bay để chụp ảnh thành phố Đông Hà, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Khánh Toàn sáng tác với tình cảm, nghĩ suy một



mạc rằng: “Tôi được sinh ra ở thị xã Quảng Trị nhưng là một người con của Đông Hà sau chiến tranh, lớn lên cùng khoai sắn và gian khổ trên mảnh đất này. Đến lúc trưởng thành tôi vẫn luôn ghi nhớ một Đông Hà bị tàn phá bởi chiến tranh, một Đông Hà chỉ có gió Lào bụi đỏ mù trời và cùng hòa vào ước mơ *Đông Hà thành phố tương lai*. Ngày nay Đông Hà đã trở thành một thành phố trẻ mà khi nhìn từ trên cao trung tâm thành phố thấy đâu đâu cũng có những dãy phố, khu đô thị mới sầm uất với kiến trúc hiện đại cùng nhịp sống sôi nổi. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đông Hà và Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị, tôi muốn giới thiệu với bạn bè và những người con Quảng Trị ở xa về những đổi thay từng ngày trên quê nhà qua những tấm ảnh mình chụp từ không trung”.

Tháng 2 năm 2022, tập sách *Không ảnh Quảng Trị* của nhà báo-họa sĩ Hồ Thanh Thọ được xuất bản với 2 ngôn ngữ

là Tiếng Việt và Tiếng Anh đã trở thành tập sách không ảnh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị mà “Nếu bạn checkin được hết các địa điểm trong cuốn sách thì bạn là người thân thuộc với Quảng Trị lắm luôn”. Mục đích của nhà báo-họa sĩ Hồ Thanh Thọ đơn giản là “hy vọng tập sách *Không ảnh Quảng Trị* sẽ là món quà lưu niệm thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Trị đến với bạn bè trong và ngoài nước”. Với 3 phần gồm Đi qua miền đất lửa, Nơi lưu giữ ký ức về Quảng Trị, Nhịp sống mới, tập sách *Không ảnh Quảng Trị* tập hợp 147 tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống, tạo nên bức tranh tổng thể về tỉnh Quảng Trị bằng nghệ thuật nhiếp ảnh. Đó là thành quả của những ngày, tháng đưa flycam bay trên ruộng nương, núi cao sông hẹp, biển rộng thác xa,... để ghi lại hình ảnh thiên nhiên và đời sống xã hội trên khắp tỉnh Quảng Trị, trong đó thành phố Đông Hà nhận nhịp với sức trẻ là nội dung

nổi bật với sự ngưng đọng những thời khắc chân phương mà nhiều ánh sáng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, làng hoa An Lạc muôn lức nghìn hồng, đoàn đua xe đạp quyết tâm tranh tài ngang qua trung tâm thành phố, khu công nghiệp Nam Đông Hà sáng trưng trong giờ sản xuất, chợ Đông Hà bùng sáng những sắc màu vẫy gọi của hàng hóa,...

Chụp ảnh về thành phố Đông Hà từ trên cao, không ảnh của nhà báo-họa sĩ Hồ Thanh Thọ và nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Khánh Toàn giúp người xem có cái nhìn tổng quan, toàn cảnh về đối tượng thẩm mỹ mà mình khám phá trên phạm vi rộng nhưng vẫn mang lại thụ cảm nghệ thuật cụ thể và đầy đặn, góp phần bồi đắp đời sống mỹ thuật đồng thời quảng bá, giới thiệu những hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người ở nơi đã không còn chỉ có nắng lửa và gió Lào cùng vô số phế liệu của chiến tranh.../.

